



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรुकล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วนโดยใช้มาตรการทางการบริหาร และจัดให้มีช่องทางสำหรับรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จึงได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรुकล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส ตามช่องทางดังนี้

๑. แจ้งเบาะแสด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
๒. แจ้งเบาะแสด่วนทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐
๓. แจ้งเบาะแสด่วนทางโทรศัพท์/โทรสาร กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ๐๓๖-๙๐๙-๓๕๒ ต่อ ๑๑๕
๔. แจ้งเบาะแสด่วนตู้แสดงความคิดเห็น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
๕. แจ้งเบาะแสด่วนทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก <http://www.muakleksao.go.th> หัวข้อ "ร้องเรียนร้องทุกข์"
๖. แจ้งเบาะแสด่วนทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก <http://www.facebook.com>

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางปฐวิมา สังขมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



## ช่องทางทางการแจ้งเบาะแสข่าวโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะ

### หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### แจ้งด้วยตนเองได้ที่

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก  
หมู่ ๒ ตำบลม่วงเหล็ก อำเภอม่วงเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี



#### แจ้งผ่านโทรศัพท์

โทร. ๐๓๖-๙๐๙-๓๕๒๙ ต่อ ๑๑๕

#### แจ้งผ่านไปรษณีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก  
หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงเหล็ก  
อำเภอม่วงเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐

#### แจ้งผ่านเว็บไซต์

[www.muakleksao.go.th](http://www.muakleksao.go.th)

#### แจ้งผ่านตู้แสดงความคิดเห็น

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก  
หมู่ ๒ ตำบลม่วงเหล็ก อำเภอม่วงเหล็ก จังหวัดสระบุรี

\*\* ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับ การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น